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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
สมัยสามัญ สมัยที่  4 คร้ังที่  1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6   

วันที่   12  ธนัวาคม   ๒๕๖6  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนสุรณ์  อบต. รุ่นที่ ๓) 

 
------------------------ 

      ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสลัก ลิม่สอน  ประธานสภาเทศบาล สลัก ลิ่มสอน   
๒ นายศรีรัง ครุธตำคำ รองประธานสภาเทศบาล ศรีรัง ครุธตำคำ  
3 นายโผน กาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  โผน กาแก้ว  
๔ นางเทวรัตน์ สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาล  เทวรัตน์ สาขามุละ  
5 นายสุที บุตราช  สมาชิกสภาเทศบาล  สุที บุตราช  
6 นายภานุพงษ์ ทุมล ี สมาชิกสภาเทศบาล  ภานุพงษ์ ทุมล ี  
7 นายอำนวย โสบุญ สมาชิกสภาเทศบาล  อำนวย โสบุญ  
8 นางเอราวัณ สังข์แดง สมาชิกสภาเทศบาล  เอราวัณ สังข์แดง  
9 นายอำนาจ คำศรี สมาชิกสภาเทศบาล  อำนาจ คำศรี  
10 นางประทีป ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาล  ประทีป ลาดบาศรี  
11 นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ สมาชิกสภาเทศบาล  ชินวัฒน์ โพธิสาคำ  
12 นายชัยทัด สายแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ชัยทัด สายแก้ว  
13 นายชาญชัย  ใครบุตร เลขานุการสภาเทศบาล ชาญชัย  ใครบุตร  
ผู้ไม่มาประชุม 
- 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ประเวช ไชยฮาด  
2 นางอุทุมพร  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรี อุทุมพร  เติมทานาม  
3 นายมานิต ครุฑตำคำ รองนายกเทศมนตรี มานิต ครุฑตำคำ  
4 นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ เลขานุการนายกเทศมนตร ี วีระพนธ์ ศรีบัวเทศ  
5 นายอัมพร  แสนบรรดิษฐ ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี อัมพร แสนบรรดิษฐ ์  
6 นายพีรพงษ์   บุญสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พีระพงษ์  บุญสาร  
7 นางสาวสิริมนต์ การุญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สิริมนต์ การญุ  
8 นายเฉลิมวุฒิ  ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เฉลิมวุฒิ  ร้อยพิลา  
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว นายชาญชัย ใครบุตร  เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๑๒ คน เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี  15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

นายสลัก ลิ่มสอน  - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม รายงานต่อที่ประชุมครับ 

นางประทีป  ลาดบาศรี - ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  เมื่อวันที่  21 กันยายน 2566  ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม  รายงานฯ เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ และให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ลงลายช่ือรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

นายสลัก ลิม่สอน มีสมาชิกท่านจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รายงานการประชุมหรือไม่   
                               ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ ครับ 
ที่ประชุม  - รับรอง 12 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
        - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
        - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายสลัก ลิ่มสอน  - วันน้ีมีญัตติเสนอใหม่ 3 เรื่อง  ญัตติที่  5.1  ญัตติเรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบล

เชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ...  
ญัตติน้ีเป็นญัตติของประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอ  ขอเล่ือนญัตติ  5.1 ไปพิจารณาเป็น
ญัตติสุดท้าย และเลื่อนญัตติ 5.2 และ 5.3 ข้ึนมาพิจารณาก่อน   
5.2 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือแทนตำแหน่งที่
ว่าง   ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
 

/หลักการ.. 
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นายมานิต  ครุฑตำคำ เรียนประธานสภาเทศบาล ญัตติ เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 
เชียงเครือแทนตำแหน่งที่ว่าง 

หลักการ 
เพ่ือให้สภาเทศบาลฯ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล    
เชียงเครือแทนตำแหน่งที่ว่าง 

เหตุผล 
นายสลัก ลิ่มสอน ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ตาม
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงเครือ ที่ 466/2566 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้ขอลาออก
จากตำแหน่ง ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสภาฯเพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาฯแทนตำแหน่งดังกล่าวแทนตำแหน่งที่ว่าง  

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ ๘ ให้ผู้บรหิารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันทุกคน กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคน กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
หกคน กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตาม (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
โดยปัจจุบันสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือท่ีเป็นคณะกรรมการดังกล่าว มีจำนวน     
2  ท่าน ดังน้ี 1. นายศรีรัง ครุธตำคำ 2. นายโผน กาแก้ว   

นายสลัก  ลิ่มสอน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือพร้อมผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน เพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือแทนตำแหน่งที่ว่าง ครับ 

นายภานุพงษ์ ทุมล ี - กระผมขอเสนอช่ือ นายชินวัฒน์  โพธิสาคำ 
นายสลัก ลิม่สอน - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  (ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายอำนาจ คำศรี 2. นายชัยทัด สายแก้ว ) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไมม่ี)  ผู้ถูกเสนอช่ือจำนวน 1 ท่านคอื นายชินวัฒน์ 
โพธิสาคำ  ขอมติที่ประชุมทา่นใดเห็นชอบโปรดยกมือ  

ที่ประชุม - เห็นชอบ 11 ท่าน 
 - งดออกเสียง  1 ท่าน 
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นายสลัก ลิม่สอน 5.3   ญัตติ เรือ่ง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล

เชียงเครือแทนตำแหน่งที่ว่าง  ขอเชิญท่านอำนวย โสบุญ เสนอญัตติ ครบั 
นายอำนวย โสบุญ - เรียนประธานสภาเทศบาล  ญัตติ เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือแทนตำแหน่งที่ว่าง  
หลักการ 

เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลเชียงเครือคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือแทนตำแหน่งที่ว่างลง   
                                                เหตุผล 
นายสลัก ลิ่มสอน ประธานสภาเทศบาลฯ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดังกล่าว 
ได้ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการฯ ทำให้ว่างลงจำนวน 1 คน จึงต้องดำเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการฯแทนตำแหน่งที่ว่างลง               
                                    ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 
๓๒ สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา
เทศบาล และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเทศบาล เพ่ือกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล ในการต้ังคณะกรรมการ
วิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก 
เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหน่ึงในสี่ของ
จำนวนกรรมการท้ังหมด คณะกรรมการที่สภาเทศบาลต้ังขึ้นตามวรรคหน่ึง จะแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้ 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565)  

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม ่

น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลที ่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไมน้่อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถ่ินมีอำนาจเลือก 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา 
ท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน (2) คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอในท่ีประชุมสภาฯพิจารณาคัดเลือก
ต่อไป 
 

/นายชาญชัย 
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นายชาญชัย  ใครบุตร - ขอเรียนแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ปัจจุบันมีจำนวน  
6  ท่าน ดังน้ี 1. นางประทีป ลาดบาศรี ประธานกรรมการฯ 2. นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ 
กรรมการ 3. นางเอราวัณ  สังข์แดง กรรมการ 4. นายภานุพงษ์  ทุมลี กรรมการ            
5. นายศรีรัง  ครุธตำคำ กรรมการ  6.  นายภานุพงษ์ ทุมลี กรรมการและเลขานุการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565) ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ปัจจุบันมีจำนวน 6 คน 
จะคัดเลือกเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้  จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายอำนาจ คำศรี เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ได้มีสว่นร่วมในการดำเนินงานของกิจการสภาฯ จึง
ขอให้มีการคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง  

นายสลัก ลิม่สอน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อพร้อมผู้รบัรองจำนวน 2 ท่าน เพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือแทนตำแหน่งที่ว่าง
ครับ 

นางเอราวัณ สังข์แดง ขอเสนอ   นายนายสุที บุตราช ค่ะ 
นายสลัก ลิ่มสอน - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายโผน กาแก้ว 2. นายอำนวย โสบุญ)   

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี)  มีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 1 ท่านคือ นายสุที        
บุตราช  ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ นายสุที บุตราช เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ โปรดยกมือ  

ที่ประชุม - เห็นชอบ  11 ท่าน 
  - งดออกเสียง 1 ท่าน 
นายสลัก ลิม่สอน -เน่ืองจากกระผมมีญัตติท่ีต้องนำเสนอต่อสภาเทศบาลฯ จึงขอเชิญท่านศรีรัง ครุธตำคำ    

ทำหน้าประธานสภา  
นายสุที บุตราช -ขอเสนอต่อประธานสภาฯ หากมีเรื่องที่ต้องเสนอญัตติต่อที่ประชุมฯ ในคราวต่อไป ขอ

แนะนำให้สมาชิกท่านอ่ืนเป็นคนเสนอญัตติแทน จะเป็นเหมาะสมกว่า 
นายศรีรัง ครุธตำคำ   -  5.1  ญัตติเรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการของ

ประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ...  
ขอเชิญท่านสลัก  ลิ่มสอน เสนอญัตติ ครับ 

นายสลัก  ลิ่มสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  ญัตติเรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ...  

หลักการ 
เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลเชียงเครือพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบล
เชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ... 
เพ่ือให้ประชาชนถือปฏิบั ติในการดำเนินการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญั ติท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565  

 
/เหตุผล... 
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เหตุผล 
พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 มาตรา 9 บัญญัติว่าผู้มีสิทธิ์
เข้ าชื่ อ เสนอข้อบัญญั ติท้ องถ่ินผู้ ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญั ติท้ องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติน้ีและประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ินตามมาตรา 8 (2) ให้หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือตาม
มาตรา 7 วรรค 3 วรรค 4 และวรรค 5 หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ย่ืนคำร้องต่อ
ประธานสภาท้องถ่ินและให้ประธานสภาท้องถ่ินมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดำเนินการให้ตามประสงค์ของผู้ร้อง และมาตรา 9 วรรค 2 บัญญัติว่าจำนวนผู้
เข้าช่ือย่ืนคำร้องหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคำร้องวิธีการประกาศเชิญชวนและ
ระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามวรรค 1 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถ่ินกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน  จำนวนผู้เข้าชื่อ
ยื่นคำร้องตามวรรค 2 จะกำหนดให้เกิน 10 คนมิได้ จึงเสนอญัตติ เรื่องร่างระเบียบสภา
เทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน พ.ศ. ...  

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2539 วรรค 2 จำนวนผู้เข้าช่ือยื่น 
คำร้องหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคำร้องวิธีการประกาศเชิญชวนและ
ระยะเวลาดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามระเบียบท่ีประธานสภา
ท้องถ่ินกำหนดด้วยความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน  จำนวนผู้เข้าช่ือยื่นคำร้องตามวรรค 2         
จะกำหนดให้เกิน 10 คนมิได้ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอท่ีประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบ 

นายศรีรัง ครุธตำคำ -ญัตติที่ท่านประธานสภาเทศบาลเสนอมีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายอำนาจ คำศรี - ขอให้ผู้เสนอญัตติเรื่องดังกล่าว ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสาร เก่ียวกับเรื่องจำนวน

ผู้เข้าย่ืน ข้ันตอน กระบวนการในการดำเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเห็นชอบของ 
ที่ประชุมสภาฯ  เน่ืองจากเห็นว่ารายละเอียดที่ได้แจ้งตามเอกสารนั้น ยังไม่ชัดเจนหลาย
ประเด็น  

นายสลัก ลิ่มสอน -ขอช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงร่าง เพ่ือให้ท่ีประชุมได้ช่วยกันออกความ
คิดเห็น เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบลเชียงเครือ ข้อความส่วนใดยังไม่ชัดเจนก็จะ
นำไปปรับปรุงแก้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือนำเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายชาญชัย ใครบุตร -ขอช้ีแจงเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน จำนวน 10 คนน้ัน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 ระบุว่าไม่เกิน 10 คน โดย
ให้สภาเทศบาลเป็นผู้กำหนดจำนวนตามเห็นสมควร 

 -เรื่องระยะเวลาให้ปลัดเทศบาลดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติน้ัน ตามระเบียบกำหนดไว้ให้
ไม่เกิน 30 วัน  ขยายเวลาได้โดยประธานสภาเทศบาลฯ เป็นคนอนุญาต แต่รวมแล้ว
ระยะเวลาต้องไม่เกิน 90 วัน  ร่างระเบียบสภาฯ ที่ท่านประธานสภาเสนอวันน้ี ได้ตัวอย่าง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งแจ้งให้ อปท. ทุกแห่งดำเนินการ ร่างระเบียบฯ  
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ตามที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นสมควร   

/นายอำนาจ... 
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นายอำนาจ คำศรี - ตามร่างระเบียบฯ  ในข้อ 4  จำนวนผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือ
ดำเนินการดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือ
ให้ดำเนินการทั้งสองกรณี  อยากให้กำหนดไว้ไม่เกิน 10  คน ตามกฎหมายกำหนด 
 - ในวรรคสอง ข้อความ ให้สภาเทศบาลมอบหมายให้ปลัดเทศบาลดำเนินการตามความ
ประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง  ข้อความท่ีให้สภาเทศบาลมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ไม่น่าจะ
ถูกต้องน่าจะเป็นประธานสภาเทศบาลเป็นผู้มอบหมาย อยากให้ทบทวนว่าถูกต้องหรือไม ่

- ข้อ  11   จำนวนผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน และมีผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ินจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินกำหนด  อยากให้ระบุจำนวนคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้อ
ถิ่นกำหนด คือ จำนวนไม่น้อยกว่าสามพันคนหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงในย่ีสิบของจำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายหลังจากที่สภาเทศบาลส้ินอายุหรือถูกยุบ    
ครั้งหลังสุด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า   และอยากให้เพ่ิมเติมรายละเอียด  ในกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้คำรับรองร่างข้อบัญญัติใด  ห้ามผู้มีสิทธิเข้าข่ือเสนอข้อบัญญัติ เสนอ
ข้อบัญญัติน้ันอีกตลอดปีงบประมาณนั้น เพ่ือไม่ให้มีการเสนอร่างข้อบัญญัติน้ันซ้ำอีก 

 เน่ืองจากระเบียบน้ีเป็นเร่ืองสำคัญ จึงเสนอให้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในครั้งถัดไป 

นายศรีรัง ครุธตำคำ - ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ที่ให้นำร่างระเบียบน้ีไปปรับปรุงแก้ไข และ 
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบในครั้งถัดไป 

ที่ประชุมฯ - เห็นด้วยให้ปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสลัก ลิม่สอน     1. มีข้อปรึกษาหารือเร่ืองการจัดอบรมสัมมนาเรียนรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถ่ินให้แก่

เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเพ่ือให้เข้าใจบทบาทของสภาท้องถิ่น และปลูกฝังแนวคดิ
เก่ียวกับประชาธิปไตย โดยกำหนดให้เชิญผูท่ี้สนใจเข้าร่วมการอบรมหมู่บ้านละ 2 คน จึง
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมเป็นวิทยากร ร่วมสัมมนาประสบการณ์การทำงานใน
สภาท้องถ่ิน ทีผ่่านมา 

ที่ประชุม -เห็นควรให้ประธานสภาฯ ร่างโครงการเพ่ือเสนอแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป 

นายสลัก ลิม่สอน     2. มีข้อสงสัยเก่ียวกับการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งเรือหารปลาของเทศบาล
ตำบลเชียงเครือ เหตุใดจึงไม่เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว 

นายประเวช ไชยฮาด เทศบาลตำบลเชียงเครือได้จัดทำหนังสือเชิญผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดงานแข่งขันเรือหาปลาแล้ว แต่ได้ทราบว่าผู้นำชุมชนหลายท่าน
ติดภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอเลื่อนการประชุม และเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มี
ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงเชิญเทศบาลตำบลเชียงเครือเข้าร่วมประชุมด่วน 
ทำให้ไม่สามารถแจ้งสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมได้ทัน จึงขอสรุปผลการประชุมโดย
ภาพรวมดังน้ี 

/1. หมู่บ้าน... 
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 1. หมู่บ้านท่ีมีเรืออยู่แล้วให้ใช้เรือตัวเอง หากไม่มีทางเทศบาลเช่าเรือกลางให้ เบ้ืองต้นได้
เช่าไว้จำนวน 2 ลำ   

 2. ในการจัดการแข่งขันดังกล่าว เทศบาลตำบลเชียงเครือได้ทำหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯ 
ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันดังกล่าวด้วย จึงแจ้งที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ 

 3. จากเดิมเงินรางวัล  1,000 บาท เทศบาลตำบลเชียงเครือจึงเสนอเพ่ิมเงินรางวัลเป็น 
1,500 บาท 

 รายละเอียดอ่ืนๆ ของเชิญ ผอ.กองการศึกษาแจ้งต่อที่ประชุมสภาๆ เชิญครับ 
นายสลัก ลิม่สอน ท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมเชิญครับ 
นายชัยทัด สายแก้ว - มีข้อสงสัยเก่ียวกับการประชุมดังกล่าว เหตุใดจึงจัดประชุมนอกสถานที่ เพราะเทศบาล

ตำบลเชียงเครือเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
นายสลัก ลิม่สอน  เชิญ ผอ.กองการศึกษาชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา - ขอเรียนที่ประชุมสภาฯดังน้ีครับ 
 1. กำหนดการจัดงานแข่งขันเรือหารปลาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ในวันเสาร์ที่ 23 

ธันวาคม 2566 ณ อ่างสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร 

 2. กติกา ใช้เรือหาปลา 7 คน เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 17 หมู่บ้าน ชาย/หญิง ผู้เข้าร่วม
แข่งขันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเชียงเครือเท่าน้ัน สามารถใช้คนในหมู่บ้านอ่ืนได้แต่ต้องมี
ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเชียงเครือ ไม่เกิน 4 คน โดยได้ทำการจับฉลากแบ่งสายเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 

 3. เงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล เงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  เงินรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล เงินรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทั้งประเภทชายและหญิง 

  รายละเอียดอ่ืนๆ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบในภายหลังต่อไป 
นายภานุพงษ์ ทุมล ี เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้วขอให้จัดทำหนังสือสรุปผลการประชุมเพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาฯ

เพ่ือรับทราบต่อไป 
นายอำนาจ คำศรี -มีข้อเสนอแนะให้แจ้งกำหนดการแข่งขันลว่งหน้าเพ่ือให้หมู่บ้านเตรียมตัวเข้าแข่งขันทำการ 
 - สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 ของงบประมาณ พ.ศ. 

2565 น้ัน ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือดำเนินการถึงข้ันตอนใด ขอให้ชี้แจงต่อที่
ประชุมฯ เพ่ือทราบ 

 - มีข้อเสนอแนะให้คณะผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีระยะเวลาในการประชุม
ล่วงหน้า เพ่ือปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

นายสุที บุตราช - สอบถามเก่ียวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังของแต่ละหมู่บ้าน พบว่ามีถนนหลาย
สายต้องการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ิมเติม ก็ขอให้ผู้บริหารพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ิมเติม ให้ครบทุกสาย เพ่ือความสะดวกแก่การใช้สัญจรไป-มาของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

/นายชินวัฒน์... 
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นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ - กระผมมีเรื่องสอบถามและขอความอนุเคราะห์ 3 เรื่อง ดังน้ี 
 1. ขอความอนุเคราะห์ประสานงานพูดคุยเพ่ือหาทางออกกับผู้ประกอบการปลูกไร่อ้อย 

บ้านโนนเบ็ญ เน่ืองจากชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับการใช้สารเคมีในการปลูกอ้อย 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 2. ขอให้ผู้บริหารกวดขันเก่ียวกับการเผาต่อซังข้าว ในช่วงฤดูการเก็บเก่ียว เพราะทำให้เกิด
ความเสียหายแก่พ้ืนท่ีรอบข้าง และก่อมลพิษสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

 3. สอบถามความคืบหน้าโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่มี
ประชาชนสอบถามมา ดำเนินการถึงข้ันตอนใด ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการด้วย 

 4. ติดตามความคืบหน้าการจัดต้ังศูนย์วิทยุสื่อสาร การจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง การจัดซื้อ     
เสื้อชูชีพ อุปกรณ์แจ้งเตือนงานจราจรต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริการประชนชนให้ดีข้ึน 

นายภานุพงษ์ ทุมลี -สอบถามความคืบหน้าการติดต้ังแผงก้ันทางโค้งทางเข้าบ้านหนองหอย ดำเนินการถึง
ข้ันตอนใด ขอให้ช้ีแจงต่อที่ประชุมฯเพ่ือทราบ 

 - ขอให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบถนนเส้นวัดป่าธรรมสถาน เน่ืองจากผู้ใช้รถ ขับด้วยความเร็วอาจ
เกิดอันตรายแก่ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว อยากให้มีสัญญาณ เพ่ือลดหรือจำกัดความ 
เพราะอยู่ในเขตชุมชน และขอความอนุเคราะห์พิจารณาติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติมใน
ถนนเส้นดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนในเวลากลางคืน 

 - ได้ทราบว่าจะมีการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติดที่จะจัดข้ึนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 
2567 จึงขอให้นำรถน้ำไปรดหญ้าในสนามเน่ืองจาก หญ้าเร่ิมตาย อาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ ในการจัดงานดังกล่าว 

นายสลัก ลิม่สอน - ขอใหล้งพ้ืนท่ีถนนเส้นดวงแข แก้ไขปัญหาก่อไผ่พาดสายไฟฟ้า อาจเกิดอันตรายแก่
ประชาชน  

 - ขอใหแ้ก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำอุดตัน บริเวณ 4 แยกบา้นหนองสนม 
นางประทีป ลาดบาศรี - ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนศาลา เน่ืองจากมีดินและฝุ่นมาก 

ส่งผลกระทบต่อประชนที่อาศัยอยู่บริเวณน้ัน และอาจเกิดปัญหาร่องระบายน้ำอุดตันได้ 
นางเทวรัตน์ สาขามุละ - ขอช้ีแจงเก่ียวกับการทำถนนคู่ขนาน เส้นวัดพระนอน เน่ืองจากเป็นเขตพ้ืนที่ของ        

กรมทางหลวง  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้บริหารจึงได้ทำหนังสือย่ืนต่อรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว   

นายโผน กาแก้ว - สอบถามการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนศาลา เน่ืองจากตรวจสอบดูในเทศบัญญัติ 3 ปี
ที่ผ่านมา ยังไม่มีโครงการดังกล่าว  

 - ขอใหล้งพ้ืนทีแ่ก้ไขปัญหารดินและฝุ่น บ้านโนนศาลา เน่ืองจากการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ได้มีการขุดดินข้างร่องระบายน้ำเพ่ือวางท่อน้ำ ทำให้ดินกระจายเต็ม
ถนน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ัน 

นายอำนวย โสบุญ  - แสดงความยินดีกับทางเทศบาลตำบลเชียงเครือในการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย 
เพ่ือใช้การกิจการเทศบาลฯ ก็ขอให้ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

/นายศรีรัง... 
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นายศรีรัง ครุธตำคำ - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ตอบคำถามครับ 
นายประเวช  ไชยฮาด    - ตามท่ีมีสมาชิกสภาฯ เสนอกระทู้ เร่ืองการบริหารงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ   

จึงขอตอบ ดังน้ี 
1. การขายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านเชียงเครือ - บ้านดอนเชียงคูณ เน่ืองจากเป็นรอยต่อ
ของงบประมาณประจำปี เมื่องบประมาณไตรมาสแรกเข้ามาถึง ก็จะดำเนินการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายเขตให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 

  2.  เร่ืองการก่อสร้างถนนเส้นรองระหว่างสวนบัว - ทางเข้าบ้านหนองศาลาน้ัน ได้ทำ
ห นั งสือของบ อุดห นุน เฉาะกิจ กับกรมทางหลวง โดย ย่ืนต่อ รัฐมนต รี ช่วยว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว เพ่ือลดอุบัติเหตุ และเพ่ือความ
สะดวกในการสัญจรไป - มา   

 3. เรื่องการจัดการการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติดท่ีจะจัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 
2567 ได้สั่งการให้กองการศึกษาและสำนักปลัดเทศบาล ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและดำเนินการ
บำรุงรักษาหญ้าในสนาม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 4. เร่ืองการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปัจจุบันมีแผนการดำเนินการจำนวน  19 สายทาง ตามที่   
แต่ละหมู่บ้านส่งเรื่องเข้ามา อีกส่วนหน่ึงก็ลงพ้ืนที่สำรวจเอง จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน หากพบเห็นถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่ทางเทศบาลเพ่ือ
จัดทำแผนลงพ้ืนท่ีปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดต่อไป 

 5. มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมฯ เรื่องการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 น้ัน จากเดิมกรอกข้อมูลในระบบ SOLA ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
ผู้รับเร่ือง ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยเป็นการของบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณ ในระบบ
(BBL) โดยจัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณ 1 ชุด อีก 1 ชุดเก็บไว้ท่ีเทศบาลฯ เพ่ือนำไป
ช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ สำนักงบประมาณ พิจารณาต่อไป 

 6. เร่ืองปัญหารสารเคมีของผู้ประกอบการไร่อ้อยบ้านโนนเบ็ญน้ัน ก็จะดำเนินการสั่งการให้
กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง ออกพ้ืนที่สำรวจตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 7. เรื่องการเผาต่อซังข้าว ได้สั่งการสำนักปลัดเทศบาลจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์รณรงค์งด
การเผาอ้อย ตอซังข้าว เพ่ือแก้ปัญหามลพิษแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

 8. เร่ืองไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลตำบลเชียงเครือมีแผนออกติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ดังน้ี หมู่ที่ 
14 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) หมู่ที่ 13 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) หมู่ที่ 17 (ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว) ที่เหลือหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 อยู่ในแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 
2567 ในส่วนของพื้นที่ไฟฟ้ายังไม่ถึงก็ได้พิจารณาจัดทำแผนติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 9. เร่ืองการจัดต้ังศูนย์วิทยุสื่อสาร การจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง การจัดซื้อเสื้อชูชีพ อุปกรณ์แจ้ง
เตือนงานจราจรต่างๆ ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ เพ่ือศึกษารายละเอียดต่างๆ 
ประกอบการพิจารณาต้ังงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
/10. เร่ืองการติดต้ัง... 






